

คำสั่งที่28/2565

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด นโยบายฉบับนี้ เพื่อทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ผู้สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ผู้มาติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับ เจ้าของข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการ จัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจ และแสดงเจตจำนงในการดำเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

แนวทางปฏิบัติ

บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากนโยบายทั่วไปฉบับนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายย่อยเป็นการเฉพาะเรื่อง ตามประเภทของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อธุรกิจ

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
เจ้าของข้อมูล	หมายถึง	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ผู้สมัครงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มาติดต่อ ผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์บริษัท
บุคคล	หมายถึง	บุคคลธรรมดา
ผู้ควบคุมข้อมูล	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทในเครือ นิชชินโบ	หมายถึง	บริษัท ในกลุ่ม บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซ์ จำกัด ที่ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nisdt.co.th หรือ เว็บไซต์ ของ บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซ์ จำกัด https://www.nisshinbo.co.jp

หลักการพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล

1. บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง
2. จัดเก็บข้อมูลจะทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. จัดเก็บข้อมูลจะชี้แจงขอบเขตในการจัดการข้อมูล
4. ในกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการภายในขอบเขตที่แจ้งไว้ในประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขและเหตุผลตามกฎหมายดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลอื่นที่ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การปฏิบัติตามสัญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล หรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติเป็นต้น
2. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย เช่น บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น
3. บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลอาจมีการใช้ข้อมูลร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. บริษัทจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่กรณีที่สามารถทำได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลาที่จัดเก็บ การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ ทำการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไว้ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ที่เลขที่ 88 หมู่ 13 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลำพูน ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บรักษาจะดำเนินการตามลักษณะของวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึง การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ขอระงับการใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การควบคุมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมจัดการข้อมูล โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จัดทำเอกสาร ทำการทบทวนและการพัฒนาปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย

การให้ความรู้ และการฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัทฯ จะทำการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อกับผู้ประมวลผลส่วนบุคคล

การติดต่อกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้มีดังนี้

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ บริษัท นิซซินโบ ไมโคร ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 88 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้

อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 email : Pdpa@nisdt.co.th

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน	แผนกบุคคล	ฝ่ายบริหาร	โทรศัพท์: 053-581260-5 ต่อ 1110
ผู้สมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน			
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ คู่ค้าทางธุรกิจ	แผนกบัญชี	ฝ่ายบริหาร	โทรศัพท์: 053-581260-5 ต่อ 1120
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ผู้มาติดต่อ	แผนกธุรการ	ฝ่ายบริหาร	โทรศัพท์: 053-581260-5 ต่อ 1130
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์	แผนกไอที	ฝ่ายบริหาร	โทรศัพท์: 053-581260-5 ต่อ 1140

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เว็ น โห วิ

(นายโคจิ อุจิยาม่า)

ประธานกรรมการ